

Số: /PGDDĐT
V/v báo cáo tình hình quản lý dạy
thêm, học thêm thực hiện theo
Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT
ngày 30/12/2024 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo

Châu Thành, ngày tháng 3 năm 2025

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường học trên địa bàn huyện.

Thực hiện Công văn số 112/SGD&ĐT-GDTrH-NN-TX ngày 11 tháng 3 năm 2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre về báo cáo tình hình triển khai thực hiện Thông tư số 29/2024/TT- BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về dạy thêm, học thêm. Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các trường học trên địa bàn huyện thực hiện một số nội dung như sau:

1. Công tác quán triệt, tuyên truyền và truyền thông về Thông tư số 29/2024/TT- BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về dạy thêm, học thêm trong thời gian qua (quán triệt bằng văn bản, thông qua các hội nghị, các phương tiện truyền thông,...).

2. Việc thực hiện trách nhiệm của Hiệu trưởng quy định tại Điều 13 Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT.

3. Việc hướng dẫn các trường tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 9 năm học 2024-2025; tình hình tổ chức dạy thêm trong nhà trường; việc quản lý giáo viên đang giảng dạy tại trường tham gia dạy thêm ngoài nhà trường; công tác kiểm tra hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn quản lý; xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan thẩm quyền xử lý theo quy định (nếu có); công tác tiếp nhận, xử lý ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng của học sinh, cha mẹ học sinh về dạy thêm, học thêm.

4. Kiến nghị các nhiệm vụ, giải pháp nhằm quản lý tốt việc dạy thêm, học thêm.

5. Các đơn vị báo cáo việc thực hiện về Phòng Giáo dục và Đào tạo **chậm nhất 07 giờ 00 phút, ngày 14 tháng 3 năm 2025.**

* **Lưu ý:** Các trường báo cáo theo các nội dung hướng dẫn; đồng thời, báo cáo kèm thêm danh sách giáo viên đang dạy thêm ngoài nhà trường và danh sách học sinh đang học thêm ngoài nhà trường theo mẫu đính kèm và nhập trang tính đã gửi mail cho các đơn vị trường (bao gồm dạy thêm các môn học, các hoạt động giáo dục, năng khiếu, kỹ năng sống,...).

Trên đây là Công văn về việc báo cáo tình hình quản lý dạy thêm, học thêm thực hiện Thông tư số 29/2024/TT- BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các đơn vị trường

học trên địa bàn huyện tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc; trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị báo cáo kịp thời về Phòng Giáo dục và Đào tạo để được hướng dẫn thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Nguyễn Thị Ngọc Hân

DANH SÁCH
giáo viên tham gia dạy thêm ngoài nhà trường

STT	Họ và Tên GV	Chuyên môn	Lớp đang dạy trong nhà trường	Tên CS dạy thêm, địa chỉ của CS dạy thêm	Đã có báo cáo cho Hiệu trưởng
1					
2					
..					
..					

DANH SÁCH
học sinh đang học thêm ngoài nhà trường

S T T	Họ và Tên HS	Đang học lớp	Môn học thêm ngoài nhà trường	Tên GV đang dạy chính khoá trong trường	Tên GV đang dạy thêm ngoài nhà trường	Tên CS dạy thêm, địa chỉ của CS dạy thêm
1						
2						
..						
..						